

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ได้ข้อสรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. สรุปผลการวิจัย
2. อภิปรายผลการวิจัย
3. ข้อเสนอแนะ

สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สรุปผลการวิจัยดังนี้

คุณลักษณะส่วนบุคคล

ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แบบสอบถาม พบว่า โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 53.68 มีอายุระหว่าง 40-59 ปี คิดเป็นร้อยละ 63.42 ส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 56.58 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 44.47 มีรายได้ไม่เกิน 5,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 52.89 และส่วนใหญ่มีเขตที่อยู่อาศัยอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 51.32 โดยจำแนกคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างโดยละเอียดได้ดังนี้

1. จำแนกตามเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 53.68 และเพศหญิง จำนวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 46.32
2. จำแนกตามอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 40-59 ปี จำนวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 63.42 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 18-39 ปี จำนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 25.26 และน้อยที่สุด คือ อายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 43 คน

คิดเป็นร้อยละ 11.32

3. จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 56.58 รองลงมา คือ สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า จำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 22.36 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือ ปวช. จำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 20.52 และน้อยที่สุด คือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.54 ตามลำดับ

4. จำแนกตามอาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร จำนวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 44.47 รองลงมา คือ ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน จำนวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 38.16 ประกอบอาชีพรับจ้าง จำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.89 และประกอบอาชีพข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.48 ตามลำดับ

5. จำแนกตามรายได้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เกิน 5,000 บาท/เดือน จำนวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 52.89 รองลงมา มีรายได้อยู่ระหว่าง 5,001-10,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 43.16 มีรายได้อยู่ระหว่าง 10,001-15,000 บาท/เดือน จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.37 และมีรายได้อยู่ระหว่าง 15,001-20,000 บาท/เดือน จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.58 ตามลำดับ

6. จำแนกตามเขตที่อยู่อาศัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเขตที่อยู่อาศัยในเขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 51.32 และมีเขตที่อยู่อาศัยในเขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 48.68 ตามลำดับ

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

1. ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคมนาคม ด้านไฟฟ้าและแสงสว่าง และด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อยู่ในระดับมาก ด้านการประปา อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านสวัสดิการสังคม อยู่ในระดับน้อย

2. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล ดังนี้

2.1 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน

2.2 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำแนกตามอายุ โดยรวม พบว่า ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสวัสดิการสังคม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำแนกตามระดับการศึกษา โดยรวม พบว่า ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.4 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำแนกตามอาชีพ โดยรวม พบว่า ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการประปา และด้านสวัสดิการสังคม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.5 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำแนกตามรายได้ โดยรวม พบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสวัสดิการสังคม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน

2.6 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำแนกตามเขตที่อยู่อาศัย โดยรวม พบว่า ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสวัสดิการสังคม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

อภิปรายผลการวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สามารถนำมาอภิปรายผลร่วมกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคมนาคม ด้านไฟฟ้าและแสงสว่าง และด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อยู่ในระดับมาก ด้านการประปา อยู่ในระดับปานกลาง ด้านสวัสดิการสังคม อยู่ในระดับน้อย อาจเป็นเพราะว่าประชาชนในเขตตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีความต้องการให้เทศบาลตำบลหนองลาด ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านคมนาคม ด้านไฟฟ้าและแสงสว่าง และด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรมาเป็นอันดับต้น ๆ อยู่ ส่วนโครงสร้างพื้นฐานด้านสวัสดิการสังคม ประชาชนยังคงให้ความสำคัญน้อยลงมา เห็นได้จากระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับที่น้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จารุณี พิมพ์จำปา (2552, หน้า 79-80) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคู่ง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคู่ง ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคู่งอยู่ในระดับปานกลาง โดยผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคู่ง จำแนกตามอายุไม่แตกต่างกัน ส่วนจำแนกตามระดับการศึกษาแตกต่างกัน และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงตา อ่อนเวียง (2553, หน้า 89-91) ได้ทำการศึกษาวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพแตกต่างกัน ที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภรณ์ ราหนิ (2551, หน้า 43-45) ได้ทำการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อย ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อย ทั้ง 3 งาน ได้แก่ งานถนน งานสะพาน และงานระบบประปา โดยเห็นว่ามี การให้บริการอยู่ในระดับมากและไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิสา นราเทียม (2551, หน้า 39-40) ได้ทำการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ ด้านโครงการสร้างพื้นฐานประเภทถนนลาดยางขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ ประชาชนที่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลบนถนนเส้นทางเป็นประจำ ผู้ใช้รถโดยสารที่วิ่งบนเส้นทางและกลุ่มที่มีบ้านเรือนอยู่สองข้างทาง ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนเห็นว่าการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานประเภทถนนลาดยางของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

จากผลการวิจัย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานอยู่ในระดับน้อยและต่ำกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ยรวม ได้แก่ 1) ด้านสวัสดิการสังคม 2) ด้านการประปา อาจเป็นเพราะว่าประชาชนได้รับประโยชน์จากการโครงสร้าง พื้นฐานด้านการคมนาคม ไฟฟ้าและแสงสว่าง และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรมากกว่า การได้รับประโยชน์จากการโครงสร้างพื้นฐานด้านสวัสดิการสังคม และด้านการประปา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิสา นราเทียม (2551, หน้า 39-40) ได้ทำการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านโครงการสร้างพื้นฐานประเภทถนนลาดยางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ ประชาชนที่ใช้

ยวดยานบนถนนเส้นทางเป็นประจำ ผู้ใช้รถโดยสารที่วิ่งบนเส้นทางและกลุ่มที่มีบ้านเรือน อยู่สองข้างทาง ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนเห็นว่าการบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง พื้นฐานประเภทถนนลาดยางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยรวมและ รายด้านอยู่ในระดับมาก และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภรณ์ ราหนิ (2551, หน้า 43-45) ได้ทำการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลเกาะยาวน้อย ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการให้บริการ โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อย ทั้ง 3 งาน ได้แก่ งานถนน งานสะพาน และงานระบบประปา โดยเห็นว่ามีการให้บริการอยู่ในระดับมาก

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำแนกตาม คุณลักษณะส่วนบุคคล ดังนี้

2.1 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของ ประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำแนกตามเพศ ทั้งโดยรวมและรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน

2.2 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของ ประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำแนกตามอายุ โดยรวม พบว่า ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสวัสดิการสังคม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของ ประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำแนกตามระดับการศึกษา โดยรวม พบว่า ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณา เป็นรายด้าน พบว่า ด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

2.4 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของ ประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำแนกตามอาชีพ โดยรวม พบว่า ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่า ด้านการประปา และด้านสวัสดิการสังคม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.5 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำแนกตามรายได้ โดยรวม พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสวัสดิการสังคม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน

2.6 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำแนกตามเขตที่อยู่อาศัย โดยรวม พบว่า ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสวัสดิการสังคม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเป็นเพราะว่าประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ส่วนใหญ่จะมีความคิดหรือความต้องการที่เหมือน ๆ กันอาจเป็นเพราะการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของผู้นำหมู่บ้านตามสื่อกระจายเสียงต่าง ๆ ของหมู่บ้าน ส่วนประชาชนที่มีรายได้ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแตกต่างกัน นั้น อาจเป็นเพราะว่าสถานะเศรษฐกิจ หรือการมีรายได้มากน้อยต่างกันอาจส่งผลให้ความต้องการในโครงสร้างพื้นฐานไม่เหมือนกัน ซึ่งสอดคล้องกันกับงานวิจัยของ ดวงดา อ่อนเวียง (2553, หน้า 89-91) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพแตกต่างกันที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว ไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพวรรณ อุปลี (2553, หน้า 89-91) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่าง ที่ศึกษา ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยผล

การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า จำแนกตามเพศ พบว่า ไม่แตกต่างกัน ส่วนจำแนกตามอาชีพ พบว่า แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตรลัดดา ถิ่นสำราญ (2553, หน้า 69-70) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย กลุ่มตัวอย่าง ที่ศึกษา ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านหม้อ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหม้อแตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่อายุ เพศ และการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็น ของประชาชนต่อการดำเนินงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ไม่แตกต่างกัน และยังไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภคพร หงษ์ไทย (2553 หน้า 102-104) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย กลุ่มตัวอย่าง ที่ศึกษา ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนที่มีรายชื่อในทะเบียนบ้านในเขตตำบลพานพร้าว ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหาร ส่วนตำบลพานพร้าว โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ ประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพานพร้าว จำแนกตามราย หมู่บ้าน พบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะการวิจัย

จากการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ของเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ผู้วิจัยได้สรุปข้อเสนอแนะ จากผู้ตอบแบบสอบถามและผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้

เพื่อเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

1. ควรขยายเขตการให้บริการน้ำประปาให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน พร้อมสนับสนุนงบประมาณการบำรุงรักษาระบบประปาให้ทุกหมู่บ้าน
2. ควรมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถคอยควบคุมดูแลการดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการน้ำประปาในเขตพื้นที่
3. ควรก่อสร้างลานกีฬาให้ครบทุกหมู่บ้าน
4. ควรส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีขีดความสามารถในการเปิดสอนในระดับที่สูงขึ้นและสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมอาคารหรือวัสดุศูนย์พัฒนาเด็ก
5. ควรจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการควบคุมโรคติดต่อให้เพียงพอต่อความต้องการและสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ในการควบคุมโรคติดต่อ

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดสกลนคร
2. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดสกลนคร เช่น ปัจจัยด้านความสนใจ ปัจจัยด้านความรู้ ปัจจัยด้านครอบครัวและปัจจัยด้านการเมือง